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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ครั้งที ่18/2564 
วันพฤหัสบดีที ่23 ธันวาคม 2564 

  (ประชุมรูปแบบออนไลน์) 
 

 
รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม    

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิร ิ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวธุ ธรรมกุล กรรมการ 
4.         ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.อนัญญา ประดิษฐปรีชา กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวฉันทนา บุญประภาศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล    กาละดี ผู้แทนคณาจารย์ประจ าสาขา 

วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพใน
คณะกรรมการสภาวิชาการ 

 
เปิดประชุมเวลา  13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1   โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ส านักวิชาการเวียน

สอบ ถามห น่ วยงาน เพ่ื อน า เสน อห ลั กสู ต ร เข้ าร่ วม โครงการพั ฒ น าทั กษ ะก าลั งคน ของป ระเท ศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) ซึ่งคณะท างานหลักสูตรอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งว่าไม่
ประสงค์ท่ีจะเสนอโครงการดังกล่าว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
1.2   สรุปเรื่องเวียนคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ ครั้งพิเศษ/2564 จ านวน 3 เรื่อง 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปเรื่องเวียนเสนอ
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ ครั้งพิเศษ/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว มี 
จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้  

1) ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ เสนอโครงการวิจัยสถาบันการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมฯ 
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2) รศ.ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ เสนอโครงการวิจัยสถาบันการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนส าหรับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ 

3) ผศ.กุณฑลีย์ บังคะดานรา เสนอโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาที่รองข้อมือ
ส าหรับป้องกันการเกิดกลุ่มอาการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ 
 

1.3   รายงานความก้าวหน้าในการจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ  แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 25 พ.ย.2564 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการเว็บไซต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมโครงการที่ 1 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ นั้นคณะกรรมการ
เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีมติเห็นชอบให้จัดท าระบบฐานข้อมูลออนไลน์ คล้ายกับรูปแบบรายงานผล
จากที่พักอาศัย (Work From Home) ที่สามารถกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานได้ โดยมี 2 ประเด็นเพ่ิมในระบบ คือ 
1) เพ่ิมข้อมูลบางรายการที่ต้องการ และส่งข้อมูลมายังสาขาวิชาฯ และ/หรือ 2) ให้กรอกข้อมูล KPI ของ
คณาจารย์ทั้ง 5 ด้าน ในระบบได้ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
ที่ประชุมมีมติรับทราบตามที่เสนอ และมอบคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

สาขาวิชาเพื่อรับทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 
17/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 17/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยที่
ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1   การจัดท าแผนการด าเนินงานของโครงการตามเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน (Goal-
based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ในระยะเวลา 3 ปี 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ ครั้งที่ 16/2564  วันที่ 25 พ.ย.2564 มีมติมอบหมายงานและให้ผู้รับผิดชอบ
ในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรม (โครงการที่ 1-4) จัดท าแผนการด าเนินงานของโครงการและน าส่งสาขาวิชาฯ 
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นั้น บัดนี้ ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว ได้ด าเนินการ
ตามมติดังกล่าวแล้ว ดังนี้  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สบ.ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 15 ธ.ค.2564 ได้

พิจารณาการจัดท าแผนด าเนินงานโครงการที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพ่ิมอัตราการสอบผ่านชุดวิชา และ
ได้เสนอแผนการด าเนินโครงการมาเรียบร้อยแล้ว 

2) คณะท างานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ที่ประชุมคณะท างานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 

17 ธ.ค.2564 พิจารณาการจัดท าแผนด าเนินงานโครงการที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมอัตราการสอบ
ผ่านชุดวิชา เรียบร้อยแล้วดังนี้ 
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- โครงการที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมอัตราการสอบผ่านชุดวิชาภายใน
หลักสูตร คณะท างานฯ จะท าบันทึกไปส านักทะเบียนและวัดผล เพ่ือขอข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในแต่ละ
ชุดวิชาของหลักสูตร วท.บ. เพ่ือให้ประธานชุดวิชาน าไปวิเคราะห์แผนการด าเนินงานสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมอัตราการ
สอบผ่าน 

- โครงการที่  3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะท างานฯ ขอเสนอ 
อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น เป็นตัวแทนของหลักสูตร วท.บ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑลีย์ บังคะดานรา เป็น
ตัวแทนของหลักสูตร วท.ม. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์  จะเป็นผู้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานและจะเสนอสาขาวิชาฯ พิจารณาต่อไป 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สม. ครั้งที่ 10/2564 วันที 15 ธ.ค.

2564 เห็นว่านักศึกษาในหลักสูตร สม. ไม่มีปัญหาเรื่องการสอบผ่านชุดวิชาแต่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการ
ส าเร็จการศึกษาล่าช้ามากกว่า ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอแค่แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือและกระตุ้นให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามก าหนดโดย 

1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายก ากับให้นักศึกษาแผนการศึกษา ก และ
แผนการศึกษา ข ให้แต่งตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระให้เสร็จสิ้นภายในเทอมแรกท่ีลงทะเบียน
การศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีทิศทางในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการ
ช่วยให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น 

2. กรณีท่ีนักศึกษาแผนการศึกษา ข ที่ได้ลงเรียนชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการ
สุขภาพแล้ว ให้ประธานชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระก าหนดการสัมมนานักศึกษาแผนการศึกษา ข ให้เร็วขึ้น 
เพ่ือที่จะได้พูดคยุกับนักศึกษาให้ได้หัวข้อในการท าค้นคว้าอิสระได้เร็วขึ้น 

3. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายก ากับติดตามให้นักศึกษามีความก้าวหน้าอยู่เสมอ 
4. ให้อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสาขาวิชา ช่วย

เร่งพิจารณาการขอจริยธรรมในการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษาให้เร็วขึ้น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมมีมติรับทราบตามที่เสนอ และมอบคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

สาขาวิชาเพื่อรับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 53202 การสาธารณสุขชุมชน 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 53202 การสาธารณสุขชุมชน ที่มีก าหนดเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 
จ านวน 10 ราย ดังนี้ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล กาละดี กรรมการและบรรณาธิการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย กรรมการด้านเนื้อหา 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง กรรมการด้านเนื้อหา 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม กรรมการด้านเนื้อหา 
6. อาจารย์ ดร.ปริญญา จิตอร่าม กรรมการด้านเนื้อหา 
7. อาจารย์สุณัฐชา   เผ่าพงษ์ศิลป์ กรรมการด้านเนื้อหา 
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8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาท กรรมการด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
9. อาจารย์ ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว กรรมการด้านวัดผลการศึกษา 
10.นางธนวันต์ เจริญลาภ เลขานุการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และขอให้ปรับแก้ไขจากคณะกรรมการกลุ่ม

ผลิตชุดวิชา เป็น คณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชา 
 

4.2   ขอความเห็นชอบปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. 2561 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอความเห็นชอบ
ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1) ปรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ออกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑลีย์ บังคะดานรา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าแทน 
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์  ปรับไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

2) เพ่ิมเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ  

 
4.3   ขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชี ว.ความปลอดภัยและสุขภาพ เพื่อช าระค่าบริการระบบวารสาร

ออนไลน์ของระบบ Thaijo 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอขออนุมัติเบิกเงิน

จากบัญชี ว.ความปลอดภัยและสุขภาพ เพ่ือช าระค่าบริการระบบวารสาร ออนไลน์ของระบบ Thaijo ตามที่ วารสาร
ความปลอดภัยและสุขภาพ ได้ขออนุมัติน าวารสารเข้าสู่ระบบ ThaiJo ซึ่งเป็นโปรแกรม online ของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพ่ือให้วารสารความปลอดภัยและสุขภาพเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ TCI โดยผลการ
ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 วารสารความปลอดภัยและ
สุขภาพ ได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1 นั้น ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ขอเรียกเก็บค่าบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของระบบฯ วารสารละ 10,000 ยังไม่รวม VAT ส าหรับ 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2565-31 ธันวาคม 2566) จึงขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชี ว.ความปลอดภัยและสุขภาพ เพ่ือช าระ
ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ของระบบ ThaiJo  จ านวนเงิน 10,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ แต่ขอให้ท าเรื่องเบิกจ่ายในช่วงเดือน

มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามรอบของการที่ต้องช าระค่าใช้จ่าย 
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4.4   ขออนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อช าระค่าธรรมเนียมการ
รับรองของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้
งบประมาณเงินรายได้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 540100 งบเงินอุดหนุน รหัส ก1.1.11(0)-
1/13021 อ านวยการบริหารงานวิชาการของสาขาวิชาฯ เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)เพ่ือ
ช าระค่าธรรมเนียมการรับรองของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  เนื่องจากสภา
การแพทย์แผนไทยได้แจ้งผลการพิจารณาการรับรองการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันที่ได้รับรองเรียบร้อย
แล้วของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยหลักการตามที่เสนอ ทั้งนี้ขอให้ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้

สอดคล้องและเป็นตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยให้ถูกต้องเพื่อเสนออธิการบดีให้อนุมัติในขั้นตอนต่อไป 
ส าหรับงบประมาณสาขาวิชาได้ของบประมาณไว้แล้วโดยสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยเลขานุการกิจ 
 

4.5   เสนอแผนปฏิบัติการการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบเสนอแผนปฏิบัติ
การการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565ของผู้ขอรับ
ทุนจ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ โครงการการศึกษาพหุ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระบบทางไกล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) และคณะ รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง, ผศ.ดร.เอกพล กาละดี, 
ผศ.อรวรรณ น้อยวัฒน์, ผศ.กุณฑลีย์ บังคะดานรา ,อาจารย์สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ 

2. โครงการฝึกอบรมการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย  โดย ผศ.ดร.สิริรัตน์ 
สุวณิชย์เจริญ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) และ ผศ.ดร.อภิรดี ศรีโอภาส 

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติเพ่ือการวิจัยที่ใช้ได้จริง 2022”โดย อ.ดร.ปธานิน 
แสงอรุณ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) และคณะ ผศ.ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล, อ.ดร.อนัญญา ประดิษฐปรีชา ,ผศ.กิตติ ลี้สยาม
,ผศ.จุฑารัตน์ เสรีวัตร, ผศ.บุญญารัช ชาลีผาย 

4. โครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน  โดย 
ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ (ผู้ขอรับทุน) 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก:ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ 
(Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) โดย รศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

6. โครงการเรียนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรมเพ่ือสั่งงานคอมพิวเตอร์ หลักภาษาและไวยากรณ์
ของภาษา Python โดย อ.ดร.วรวิช นาคแป้น (ผู้ขอรับทุน) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่อโครงการดังกล่าว 
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ระเบียบวาระที 5    เรื่องอ่ืน 
5.1   (ร่าง)ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจ าปี พ.ศ.2565 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจ าปี พ.ศ.2565 โดยก าหนดวันประชุมเป็นวันเดียวกับ
การประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามแนวปฏิบัติเดิม คือเดือนละ 2 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น. 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบวันประชุมของเดือนธันวาคม อีกครั้ง

ว่าถูกต้องหรือไม่ 
 

5.2   พิจารณารายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดวิชา(คบ.ช.)หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน จ านวน 24 ชุดวิชา 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รายชื่อคณะ
กรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน จ านวน 24 ชุด
วิชาเนื่องจากมีประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา และกรรมการเนื้อหาบางชุดวิชา ได้ลาศึกษาต่อ เกษียณอายุ
ราชการ ลาออกฯลฯ นั้น  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อดังกล่าว 

 
5.3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ ส่งแบบรายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบรายงานสรุปผล

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง “จุลสาร วส.ออนไลน์ (เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์)” โดยไม่ใช้งบประมาณ บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ส าเร็จลุล่วงแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ 
จึงขอส่งแบบรายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดังกล่าว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 
5.4   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ ขออนุมัติจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดท า

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี พ.ศ. 2565 ว่าตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้สนับสนุนให้
สาขาวิชาจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ และคณะ มีความ
ประสงค์จะส่งข้อเสนอขออนุมัติจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี พ.ศ. 2565 เรื่อง “จุลสาร วส.
ออนไลน์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์)”โดยไม่ใช้งบประมาณ 
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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

 
5.5   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์ ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

เพ่ือขอรับทุนวิจัยวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุขของผู้เรียนทางไกล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์และคณะ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

 
5.7   รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง ขอสมัครเข้าอบรมโดยใช้ทุนพัฒนาบุคลากร ใน

หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUA-QA Version 4 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอใช้ทุนพัฒนา

บุคลากร ของรองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง เพ่ือสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUA-QA Version 4 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

 
5.8   อาจารย์สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ และคณะ ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

เพ่ือขอรับทุนวิจัยวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 เรื่อง“การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบื้องต้นในระบบการศึกษาทางไกล” โดยอาจารย์
สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ และคณะ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

 
5.9   ขออนุมัติช าระค่าบ ารุงสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย ประจ าปี 2565  

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้
งบประมาณเงินรายได้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 540100 งบเงินอุดหนุน รหัส ก1.1.11(0) -
1/13021 อ านวยการบริหารงานวิชาการของสาขาวิชาฯ เป็นเงินจ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เพ่ือ
ช าระค่าบ ารุงสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท.) ประจ าปี 2565 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

 
ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น.  
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 
 
 

ปธานิน แสงอรุณ 
(อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

ฉันทนา บุญประภาศรี 
(นางสาว ฉันทนา บุญประภาศรี) 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
รายงานประชุม กก วส. ครัง้ที่ 18/2564 
วันพฤหัสบดทีี่  23 ธ.ค. 64 
ฉันทนา/พิมพ์  
 
 
 
 
 
 


